



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า  
เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป นักการภารโรง

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่าได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่าจึงประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายกิตติพล ภาษา	

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตามลำดับที่ ของบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรตามตำแหน่งว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า และจะเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ตามลำดับให้มาทำสัญญาจ้าง โดยกำหนดขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว ให้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกไป เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้ว ก่อนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่อายุเกิน ๑ ปี หรือก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีนั้นมีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้วแต่กรณี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชีกวน ภาษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน  
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป นักการภารโรง  
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

\*\*\*\*\*

หมายเลข ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนเต็ม	คะแนนที่สอบได้	คิดเป็นร้อยละ
๐๐๑	นายกิตติพล ภาษา	๓๐๐	๒๗๐	๙๐



(นางสาวธิมาพร หอมบุญ)

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖